

Source :

กรุงเทพธุรกิจ

61325492

Date : - 8 ต.ค. 2561

Page : 5

No :

กรุงเทพธุรกิจ ● “บางจาก” คาดผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปีนี้ดีกว่าไตรมาส 2 เหตุกลั่นน้ำมันได้เต็มทีราว 1.15-1.16 แสนบาร์เรลต่อวัน ล้นกำไรสต็อกน้ำมัน เล็งเลื่อนนำบริษัทลูก “บีบีจีไอ” เข้ากระจายหุ้นในตลาดเป็นต้นปีหน้า

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า แนวโน้มผลการดำเนินงานของบริษัทในไตรมาส 3 ปีนี้ คาดว่าจะดีกว่าไตรมาส 2 ที่ผ่านมา เนื่องจากมีอัตราการกลั่นน้ำมันเฉลี่ยอยู่ที่ราว 1.15-1.16 แสนบาร์เรลต่อวัน สูงกว่าไตรมาส 2 ที่มีการปิดซ่อมบำรุงโรงกลั่นราว 45 วัน ในช่วงเดือน พ.ค.-มิ.ย. ทำให้มีอัตราการกลั่นน้ำมันอยู่ที่ราว 8 หมื่นบาร์เรลต่อวัน ขณะเดียวกันราคาน้ำมันดิบปรับ

‘บางจาก’ ลุ้นไตรมาส 3 กำไรสต็อกน้ำมัน

เพิ่มขึ้นมาอยู่ในระดับกว่า 80 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล จากมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านของสหรัฐ ทำให้บริษัทคาดว่าในไตรมาส 3 ปีนี้จะมีกำไรจากสต็อกน้ำมัน โดยประเมินว่าหากมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านมีผลเต็ม 100% จะทำให้ปริมาณน้ำมันที่ส่งออกจากอิหร่านหายไปจากตลาดราว 4 ล้านบาร์เรลต่อวัน ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบปรับขึ้นไปแตะ 90-100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลได้

“คาดว่าราคาน้ำมันในไตรมาส 3 ที่สูงขึ้นกว่าไตรมาส 2 น่าจะทำให้บริษัทมี Stock Gain ประมาณ 5 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่ค่าการกลั่นไตรมาส 3

ยังอยู่ในเกณฑ์ดี ประมาณ 8 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่วนทั้งปีคาดว่าจะอยู่ในราว 6-7 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล”

บริษัทจะพยายามรักษาผลการดำเนินงานทั้งปีให้เติบโตใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ที่มีรายได้พิเศษเข้ามา 2-3 รายการ ทำให้บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการ 172,138 ล้านบาท มีกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อม (EBITDA) 13,663 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20% จากปีก่อนหน้า โดยในปีนี้จะพยายามรักษาอัตราการกลั่นน้ำมันเฉลี่ยทั้งปีไว้ที่ 1.02 แสนบาร์เรลต่อวัน

สำหรับความคืบหน้าการนำบริษัท บีบีจีไอ จำกัด (BBGI) ซึ่งเป็นบริษัทที่เกิดจากการควบรวมระหว่างธุรกิจชีวภาพของบางจากฯ และธุรกิจเอทานอลของบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) หรือ KSL โดยบางจากฯ ถือหุ้นสัดส่วน 60% และ KSL ถือหุ้น 40% เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้น คาดว่าจะเลื่อนออกไปเป็นต้นปีหน้า จากเดิมคาดว่าจะกระจายหุ้นเพื่อเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) ได้ในช่วงครึ่งหลังปีนี้ เนื่องจากยังต้องรอดูสภาวะตลาดที่เหมาะสม